

**บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าอ่อนค่าตามแรงขายทำกำไร, กังวลศก.สหรัฐฯ-ยุโรป**

\*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าอ่อนค่าตามภูมิภาค หลังมีแรงขายทำกำไรสกุลเงินเอเชียในระยะสั้น จากความวิตกเรื่องเศรษฐกิจสหรัฐฯและยุโรป

\*ยูโรร่วงลงมาที่ระดับต่ำสุดใหม่ในรอบ 2 สัปดาห์เมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส และดอลลาร์ ในการซื้อขายช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย ก่อนการประชุมฉุกเฉินของกลุ่มผู้นำยุโรป ที่กังวลว่าวิกฤตหนี้กำลังลุกลามไปยังอิตาลี ซึ่งมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 3 ของภูมิภาค

\*เมื่อวันศุกร์ ผลตอบแทนพันธบัตรอิตาลีพุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ตั้งแต่มีการใช้สกุลยูโร ทำให้มีความวิตกว่า อิตาลี ซึ่งมีสัดส่วนหนี้สูงสุดเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจในยูโรโซน รองจากกรีซ อาจเป็นประเทศถัดไปที่เผชิญกับวิกฤต

\*ขณะที่หนังสือพิมพ์ไฟแนนเชียล ไทม์ส รายงานว่า ผู้นำสหภาพยุโรป(อียู) บางราย กำลังพิจารณาการปล่อยไคร้ชิตินด์ชำระหนี้บางส่วน เพื่อให้หนี้ของกรีซอยู่ในสถานะที่ยั่งยืนมากขึ้น

\*ดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเยน และฟรังก์สวิส หลังข้อมูลเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว พบว่า การจ้างงานแทบจะไม่เพิ่มขึ้นในเดือนมิ.ย.ซึ่งเพิ่มความวิตกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ

\*ความวิตกเกี่ยวกับยูโรโซน และข้อมูลที่นาผิดหวังของสหรัฐฯ ถ่วงความต้องการสินทรัพย์เสี่ยง ซึ่งจุดสกุลเงินของประเทศผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ร่วงลงด้วย

\*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 30.242 บาท

\*09.19 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 30.26/29 จาก 30.24/29 เมื่อวันศุกร์ ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 30.26/33 จาก 30.24/28 เมื่อวันศุกร์

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 80.70/75 จาก 80.62 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.4207/11 จาก 1.4245 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์

"เข้านี้ in line กับภูมิภาค ดอลลาร์/เอเชีย มี rebound ขึ้นมาได้ sentiment หุ่นเอเชียวันนี้ น่าจะมีการ risk off แล้วยุโรปก็ clash ลงมาจากเรื่องของหนี้ ที่กลัวจะลามไปประเทศอื่นๆ" ดีลเลอร์ กล่าว

แต่เขา มองว่า นักลงทุนยังคงต้องการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยกว่าดอลลาร์และยูโร เช่น ทองคำ รวมถึงสกุลเงินในเอเชีย ที่เศรษฐกิจยังเติบโตได้ดีกว่าภูมิภาคอื่น

ขณะที่แรงขายสกุลเงินเอเชียในวันนี้ น่าจะเป็นเพียงการขายทำกำไรในระยะสั้น หลังเมื่อวันศุกร์สกุลเงินภูมิภาคหลาย ๆ สกุล แข็งคามาพอสมควรแล้ว โดยมองเงินบาทในวันนี้ จะมีกรอบการเคลื่อนไหวที่ 30.20-30.30

EXIM  
DAILY  
NEWS

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้